



สนง.อปค.	ร.อปค.บห.
วันที่ 11/03/59	วันที่ 8/3/59
ลงรับ 6004	ลงรับ 1
เวลา 11/1	เวลา 15.16/1

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กตร. ปค. โทร. ๐-๒๓๕๖-๙๕๔๐-๑ โทรสาร ๐-๒๖๒๙ - ๙๑๒๓ - ๔

ที่ มท ๐๓๑๒/๙๕๐

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑๐,๑๒

เรียน อปค.

๑. ต้นเรื่อง

ตาม อปค. ได้อนุมัติให้ นายวิระชัย นาคมาศ ผต.ปค. เขต ๑๐,๑๒ เดินทางไปราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่รับผิดชอบ เขต ๑๐ ประกอบด้วย จังหวัดหนองคาย เลย อุดรธานี หนองบัวลำภูและบึงกาฬ เขต ๑๒ ประกอบด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคามและกาฬสินธุ์ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง และงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

จากการตรวจราชการในเขตพื้นที่รับผิดชอบเขต ๑๐,๑๒ ในจังหวัดที่รับผิดชอบ ขอสรุปผลการตรวจราชการ ดังนี้

๒.๑ โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (โครงการหมู่บ้านละ ๒ แสน) เขตตรวจราชการที่ ๑๐ ประกอบด้วย ๕ จังหวัด ได้โอนเงินให้กับทุกหมู่บ้านเพื่อดำเนินโครงการฯแล้ว โดยมี จ.อุดรธานี ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ ๑ โครงการ เป็นโครงการของ อำเภอกุมภวาปี จากโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นเป็นโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เนื่องจากฝนตกและน้ำเข้าพื้นที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของ ผวจ. จ.หนองบัวลำภู ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ ๓ อำเภอ ๔ โครงการ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ๑ โครงการ จากโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นเป็นปรับปรุงถนนในหมู่บ้าน อำเภอโนนสัง ๒ โครงการ จากโครงการขุดลอกลำห้วยเป็นก่อสร้างลานตากพืชผลและโครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นเป็นซ่อมแซมถนนหินคลุก อำเภอสุวรรณคูหา ๑ โครงการ จากโครงการขุดลอกลำห้วยเป็นโครงการก่อสร้างถนนคสล. เนื่องจากมีฝนตกและน้ำเข้าพื้นที่จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของ ผวจ. อนึ่ง อำเภอดำเนินสะดวกได้สอบถามกรณีที่ดินการมีความประสงค์จะให้คณะกรรมการหมู่บ้านทำหนังสือให้นายอำเภอลงนามรับรองผลงานการก่อสร้างว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วและเห็นควรเบิกจ่ายเงินได้ไปยื่นต่อธนาคาร เพื่อเบิกจ่ายเงินตามโครงการฯ มติที่ประชุมในการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับ นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผต.มท.เขต ๑๐ ให้ถือปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง หากในคู่มือไม่มีข้อปฏิบัติให้นายอำเภอต้องลงนามรับรอง นายอำเภอก็ต้องลงนามรับรอง หากไปกระทำอาจจะเป็นการหน่วงเวลาการเบิกจ่ายเงินก็ได้ เขตตรวจราชการที่ ๑๒ ประกอบด้วย ๔ จังหวัด ได้โอนเงินให้กับหมู่บ้านเพื่อดำเนินโครงการฯ แล้ว โดยมี จ.ขอนแก่น ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ ๓ อำเภอ ๔ โครงการ ประกอบด้วย อำเภอสีชมพู จำนวน ๒ โครงการ จากโครงการขุดลอกเป็นโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก อำเภอหนองสองห้อง จำนวน ๑ โครงการ จากโครงการขุดลอกเป็นโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม อำเภอน้ำพอง จำนวน ๑ โครงการ เนื่องจากมีฝนตกและน้ำเข้าพื้นที่จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของ ผวจ. จ.มหาสารคาม ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ ๑ โครงการของอำเภอนาเชือก จากโครงการขุดลอกเป็นโครงการก่อสร้างถนน คสล. เนื่องจากมีฝนตกและน้ำเข้า

/พื้นที่...

พื้นที่จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้ ทั้งนี้ ได้แนะนำให้ ทปค.จ.ทุกแห่งใน ๒ เขตตรวจราชการชักซ้อมแนวทางในการเบิกจ่ายและการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่ ปค.ได้สั่งการไปแล้ว

๒.๒ การออกเสียงประชามติ ทุกจังหวัดกำลังดำเนินการฝึกอบรมวิทยากร(ครู ค) ได้นำแนวทางและเน้นย้ำข้อห่วงใยของ อปค. ในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของวิทยากร(ครู ก., ข., และ ค.) โดยเฉพาะครู ค. ขอให้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ขอความร่วมมือในการลงประชามติเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาวิทยากร(ครู ก., ข., และ ค.) ถูกฟ้องร้อง ส่วนประเด็นความเหมาะสมในเรื่องค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของครู ค. ที่ได้รับ จำนวน ๒๐๐ บาทต่อการปฏิบัติหน้าที่ ๔๕ วัน นั้น ได้ชี้แจงว่าอยู่ระหว่างการหารือและร้องขอต่อรัฐบาล แต่อย่างไรก็ตามขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตอาสาอย่างเต็มกำลัง

๒.๓ การแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้เน้นย้ำให้ทุกอำเภอใช้แนวทางประชารัฐดำเนินการในพื้นที่เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน ทุกแห่ง

๒.๔ การแก้ไขปัญหาอาวูรสงคราม บ่อนการพนัน ผู้มีอิทธิพล และสิ่งผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยให้ประสานการปฏิบัติกับ กกล.รส.และ ตร.ในพื้นที่ เพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในสังคม

๒.๕ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย ได้ย้ำให้ ทปค.จว และ อำเภอบูรณาการกับทุกภาคส่วนและ กกล.รส.ในพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที และดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒.๖ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ ของ ปค. ขอให้ ทปค.จว.และอำเภอดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามกรอบและระยะเวลาที่กำหนดไว้

๒.๗ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้ อำเภอดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยเน้นการทำงานแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนโครงการฯ

๓. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายวีระชัย นาคมาศ)

ผต.ปค. เขต ๑๐,๑๒

๑๐๐๓ ๐๖๖.๑
Quahie Kulkumk
๑๒๐/๓ ๑๕.



ร.ต.ท.

(อาทิตย์ บุญญะโสภิต)
อปค.



(นายรณภพ เหลืองไพโรจน์)

ร.อปค.

๘ ก.ค. ๕๙.

